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เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา  มาครบองค<ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย<) แลCว จํานวน ๒๐ คน  ดิฉันขออนุญาตอ=านประกาศเรียกประชุมฯ ค=ะ  

ประกาศสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําปM  ๒๕๖๐   
ดCวยองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา โดยนายกองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา มีความจําเปNนเร=งด=วนท่ีจะตCองเสนอญัตติ ใหCสภาองค<การบริหารส=วน
จังหวัดยะลาไดCพิจารณา เพ่ือใหCเกิดประโยชน<แก=องค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แห=งพระราชบัญญัติ
องค<การบริหารส=วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกCไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี ๒  ประจําปM ๒๕๖๐  มีกําหนด ๗ วัน ต้ังแต=วันท่ี  ๒๒ มิถุนายน   พ.ศ. 
๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงชื่อ นายมะหะมะ วาแมดีซา  ประธานสภาองค<การ
บริหารส=วนจังหวัดยะลา  

ลําดับต=อไปขอเรียนเชิญท=านประธานสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา กล=าวเปRดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค=ะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท=านสมาชิกสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา  และท=านผูCมีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท=าน ดCวยความยินดีเปNนอย=างยิ่งท่ีเปRดการประชุมสภาองค<การบริหารส=วน

จังหวัดยะลา และไดCทําหนCาท่ีประธานสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาอีก
ครั้งหนึ่งในวันนี้  สําหรับการประชุมสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ใน
ครั้งนี้ เปNนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําปMพุทธศักราช ๒๕๖๐  ซ่ึง
ไดCกําหนดเปRดสมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจําเปNนเร=งด=วนท่ีจะตCองใหC
สภาฯ พิจารณาในญัตติต=าง ๆ ตามท่ีท=านนายกองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลาเสนอ ซ่ึงไดCบรรจุไวCในระเบียบวาระการประชุมแลCว  และผมหวังเปNน
อย=างยิ่งว=า ท=านสมาชิกสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาทุกท=าน คงจะไดC
ร=วมกันพิจารณาเรื่องดังกล=าว ใหCเกิดประโยชน<สูงสุดแก=ทCองถ่ินและประชาชน
ต=อไป  

  บัดนี้  ไดCเวลาอันสมควรแลCว กระผมขอเปRดการประชุมสภาองค<การ
บริหารส=วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําปM ๒๕๖๐ ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ      
๑. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว=าดCวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขCอ ๒๔  
- การอนุมัติแกCไขคําชี้แจงโครงการในแผนพัฒนาสามปM พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

พ.ศ. ๒๕๖๒   ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐   สําหรับรายละเอียด
ท้ังหมด ตามเอกสารซ่ึงไดCวางไวCบนโต/ะทุกท=านแลCวนะครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ๒. ดCวยความยินดีเปNนอย=างยิ่ง ขอตCอนรับคณะอาจารย<และนักเรียน
โรงเรียนรังสีอนุสรณ< ท่ีมารับฟVงการประชุมสภา ในครั้งนี้ครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป# ๒๕๖๐   
เม่ือวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐เชิญท=านเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  เชิญครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 2 อําเภอบันนังสตา   
(นายไฟซอล  ยูโซะ) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๔/

๒๕๖๐   วันอังคารท่ี   ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หCองประชุม
องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผู,มาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน  หะยีมะเร/ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต กรรมการ 
๔.  นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปRนัง กรรมการ   
๕. นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   
๖. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา  อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา      
      กรรมการและเลขานุการ 

ผู,ไม�มาประชุม  
 ๑. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนังสตา  กรรมการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค<ประชุมแลCว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนCาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ไดCกล=าวเปRดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดCชี้แจงใหC
คณะกรรมการทุกท=านไดCตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ และ
ถCอยคําของผูCอภิปราย ว=าไดCใจความถูกตCองตรงกันหรือไม= รวมถึงการพิจารณา
การขอเสนอแกCไขขCอความ สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปM ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน  
๒๕๖๐  ประธาน ไดCใหCเจCาหนCาท่ีเปRดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหC
คณะกรรมการทุกท=านไดCพิจารณาตรวจสอบ  รายงานการประชุมสภาฯ  จน
แลCวเสร็จ  ปรากฏว=า ไม=มีการแกCไข  เพ่ิมเติมแต=ประการใด   เลิกประชุมเวลา 
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เลขานุการคณะกรรมการ  ๑๖.๐๐ น.   ลงชื่อ นายไฟซอล    ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
ตรวจรายงานการประชุม  รายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      
ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท=านสมาชิกสภาพิจารณารายงานการประชุมครับ  ท=านใดจะ

เปลี่ยนแปลงแกCไขเพ่ิมเติมหรือไม=ครับ  เชิญครับ  ไม=มีนะครับ ถCาไม=มีผมจะขอ
มติท่ีประชุมครับ สมาชิกท=านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ  
๒๐  เสียง ครับ สมาชิกท=านใดไม=รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 
ไม=มีนะครับ งดออกเสียง ไม=มีนะครับ   

มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑  ประจําป# ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ เสียง ถือเป@นเอกฉันท�ครับ 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  ขออนุมัติใช,จ�ายเงินสะสมองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน 
๒๒,๔๓๐,๐๐๐.- บาท เรียนเชิญท=านนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
(นายมุขตาร<  มะทา) กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายกองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

ดCวยองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา มีความจําเปNนตCองใชCจ=ายเงิน
สะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาท่ีเก็บรักษาไวC เพ่ือดําเนินการตาม
โครงการท่ีอยู=ในอํานาจหนCาท่ีขององค<การบริหารส=วนจังหวัด ดังนี้ 

(๑) โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC) วงเงิน ๘,๓๗๐,๐๐๐.-บาท ถนนสาย ยล.ถ. 
๑-๐๐๒๘ บCานยีราปVน ตําบลตลิ่งชัน – บCานคอลอกาเอ  
ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

(๒) โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC) วงเงิน ๗,๒๙๐,๐๐๐.-บาท  ถนนสาย ยล.ถ. 
๑-๐๐๔๙ บCานตันหยง – บCานเตียง ตําบลบาโร/ะ อําเภอยะหา  
จังหวัดยะลา   

(๓) โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC) วงเงิน ๖,๗๗๐,๐๐๐.-บาท  ถนนสาย ยล.ถ. 
๑-๐๐๗๑ แยก ทล.๔๐๖๒ ตําบลตาเนาะแมเราะ – บCานมาลา 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 

     สําหรับการขออนุมัติใชCเงินสะสมในครั้งนี้ มีเหตุผลก็คือ   
เหตุผล  สืบเนื่องจากถนนเปNนหลุมเปNนบ=อ ซ่ึงเกิดจากการขาดการ

บํารุงรักษามาเปNนเวลานาน อีกอย=างก็เกิดจากปVญหาท่ีเกิดจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
ทําใหCประชาชนไม=สะดวกในการสัญจรไปมา เกิดความไม=ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย<สิน ประชาชนไดCรับความเดือดรCอน ซ่ึงมีถนนท่ีจําเปNนตCองดําเนินการ
ซ=อมแซมใหCอยู=สภาพท่ีใชCงานไดCเปNนการเร=งด=วน จํานวน ๓ สายทาง  
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นายก อบจ.ยะลา ดังนั้น  เพ่ือบําบัดความเดือดรCอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเปNนการเร=งด=วน จึง
จําเปNนตCองนําเงินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาท่ีเก็บรักษาไวC มาต้ัง
จ=ายเปNนโครงการใชCจ=ายเงินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงเปNนยอดเงินสะสมท่ีไดCกันเงินไวCตามระเบียบแลCว 
ค ง เหลื อ เ งิ น ท่ี ส ามา รถจะนํ าม า ใชC จ= า ย เ พ่ื อก า ร พัฒนา ไดC  จํ า น ว น 
๓๐,๐๕๙,๐๖๐.๙๗ บาท โดยในครั้งนั้นออนุมัติสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา เพ่ือขอใชCจ=าย จํานวน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
(๑) โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  

(PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๒๘ บCานยีราปVน ตําบลตลิ่งชัน – บCาน
คอลอกาเอ ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วงเงิน 
๘,๓๗๐,๐๐๐.-บาท 

(๒) โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๔๙ บCานตันหยง – บCานเตียง  ตําบลบาโร/ะ 
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  วงเงิน ๗,๒๙๐,๐๐๐.-บาท   

(๓) โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๗๑ แยก ทล.๔๐๖๒ ตําบลตาเนาะแมเราะ – 
บCานมาลา ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา   วงเงิน ๖,๗๗๐,๐๐๐.-บาท   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าดCวยการรับเงิน การเบิกจ=ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  ขCอ ๘๙ องค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน
อาจใชCจ=ายเ งินสะสมไดCโดยไดCรับอนุ มัติจากสภาทCองถ่ินภายใตC เ ง่ือนไข 
ดังต=อไปนี้ 
 (๑) ใหCกระทําไดCเฉพาะกิจการซ่ึงอยู=ในอํานาจหนCาท่ีขององค<กร
ปกครองส=วนทCองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดCานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เปNนการเพ่ิมพูนรายไดCขององค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรCอนของประชาชน ท้ังนี้ ตCองเปNนไปตามแผนพัฒนาของ
องค<กรปกครองส=วนทCองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (๒) ไดCส=งเงินสมทบกองทุนส=งเสริมกิจการขององค<กรปกครองส=วน
ทCองถ่ินแต=ละประเภทตามระเบียบแลCว 
 (๓) เม่ือไดCรับอนุมัติใหCใชCจ=ายเงินสะสมแลCว องค<กรปกครองส=วน
ทCองถ่ินตCองดําเนินการก=อหนี้ผูกพันใหCเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม=เกินหนึ่งปM
ถัดไป หากไม=ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหCการใชCจ=ายเงินสะสมนั้น
เปNนอันพับไป 
 ท้ังนี้  ใหCองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ=ายค=าใชCจ=ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชC
จ=ายเงินสะสมใหCคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
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นายก อบจ.ยะลา  อนึ่ง  เม่ือสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาไดCอนุมัติใชCจ=ายเงิน
สะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาแลCว  องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา
จะเร=งรัดดําเนินการใหCแลCวเสร็จในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ดังนั้น  จึงไดCเสนอญัตติขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสมองค<การบริหารส=วน
จังหวัด ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ขององค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา จํานวน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท  มาเพ่ือสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลาไดCพิจารณาอนุมัติต=อไป ขอขอบคุณครับ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับท=านสมาชิกท=านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  เชิญครับ  
เชิญท=านเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ  ท=านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท=าน  
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เมือง 
ดCวยความเคารพ ขออนุญาตท=านประธาน เพ่ือจะใชCเวลาของสภาแห=งนี้เพียง
เล็กนCอย ในการท่ีจะแสดงความเห็น เก่ียวกับญัตติขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสม
องค<การบริหารส=วนจังหวัด ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครับ คงจะใชC
เวลาไม=มาก ไดCฟVงคํารายงานของญัตติ ท่ีทางฝ_ายบริหารเสนอแลCวนั้น คงจะสรุป
ไดCว=า การขออนุมัติเงินงบประมาณ โดยประมาณยี่สิบกว=าลCาน ท่ีจะนํามาใชCใน
โครงการเสริมสรCางผิวทางลาดยาง ตามรายละเอียดท่ีกล=าวมาแลCวท้ังสาม
โครงการนั้น กระผมเองในฐานะเปNนสมาชิกสภาอยากจะขออนุญาตเรียนท=าน
ประธานผ=านไปยังฝ_ายบริหารดังจะกล=าวต=อไปว=า กระผมเห็นพCองกับฝ_าย
บริหาร ในประเด็นท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัดโดยฝ_ายบริหารกําหนดใหCมีการ
ซ=อมสรCางถนนหนทางข้ึนมาในสามโครงการนั้น กระผมเห็นดCวย เหตุท่ีเห็นดCวย
แมCญัตติเราจะขอใชCเงินสะสม ก็เพราะว=าเงินท่ีจะนําไปใชCนั้น เปNนการซ=อมสรCาง 
ขออนุญาตท่ีจะเรียกว=า เปNนโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน คือ ถนนท่ีมีความ
จําเปNน และส=งผลกระทบต=อพ่ีนCองประชาชนในเขตอํานาจหนCาท่ีขององค<การ
บริหารส=วนจังหวัดยะลา เพราะฉะนั้น แลCวเม่ือกลับไปดูระเบียบของกระทรวง 
ขCอญัตติท่ีเสนอมาก็ถูกตCองพCองกันว=า เราไดCกระทําในกิจการท่ีเปNนหนCาท่ีของ
องค<การบริหารส=วนจังหวัด สิ่งท่ีนอกเหนือไปกว=านั้น ดังท่ีเราไดCเห็น จังหวัด
ยะลาบCานเรานั้น เราจะเจอปVญหาฝนตก น้ําท=วม เราจะเจอปVญหาอุทกภัยอยู=
เนือง ๆ เพราะฉะนั้น คงจะเปNนความจําเปNนครับว=า ถนนหนทางมันก็คงจะเสีย
หายไปตามกาลเวลา และผมเขCาใจต=อไป แมCจะไม=มีปรากฏว=าถนนเหล=านี้ น=าจะ
เดิมนั้น องค<การบริหารส=วนจังหวัดของเรา รับต=อมาจากกระทรวงอ่ืน ท่ีไดCรับ
มอบหมาย เพราะฉะนั้น การท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัดไดCนํางบประมาณดังท่ี
กล=าวมาแลCว เพ่ือมาใชCในโครงการเสริมสรCางผิวทางลาดยางพาราแอสฟVลท<ติก 
คอนกรีต ผมถือว=าเปNนเรื่องน=าชื่นชมอยู=สองประเด็น นอกเหนือไปจากนี้ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง การท่ีเรานําแอสฟVลท<ติกมาใชCนั้น ถือว=าเปNนการส=งเสริมวัตถุดิบ 
ประเด็นท่ีสอง ถือว=าไดCบําบัดทุกข< บําบัดความตCองการท่ีพ่ีนCองประชาชน
เดือดรCอน ส=วนหนึ่งก็คือ ทําใหCถนนหนทางมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
เพราะฉะนั้น งบประมาณท่ีนํามาใชCเท=าท่ีผมดูแลCวครับ ผมคิดว=าน=าจะมีความ
เหมาะสมครับ และก็เชื่อไดCว=าการเสนอญัตติของฝ_ายบริหารในวันนี้ ไดCดูถึง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ความตCองการของพ่ีนCองประชาชนท้ังสามโครงการ ไม=ว=าจะเปNนโครงการถนน
บCานยีราปVน ตําบลตลิ่งชัน หรือโครงการบCานตันหยง-บCานเตียง และโครงการ
ถนนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง สามโครงการนี้กระผมอยากจะขอ
อนุญาตท=านประธานดCวยความเคารพว=า ผมชื่นชมในแนวทางท่ีทางฝ_ายบริหาร
เสนอญัตติ และก็มีความเห็นดCวยนะครับ ท่ีจะนําเงินอนุมัติใชCจ=ายเงินสะสมมา
ใชCในโครงการท่ีผลกระทบต=อพ่ีนCองประชาชนภายในจังหวัดยะลาของเรา และก็
ผมเชื่อว=าโครงการดังกล=าวนั้น เปNนเรื่องของอํานาจหนCาท่ีขององค<การบริหาร
ส=วนจังหวัด จะไดCบําบัดทุกข< บําบัดความเดือดรCอนของพ่ีนCองประชาชนใน
จังหวัดยะลา และก็ผมเชื่อต=อไปว=าสภาแห=งนี้ น=าจะมีความรูCสึกเหมือน ๆ กับว=า
เราไดCทําหนCาท่ีบําบัดทุกข< บํารุงสุขใหCพ่ีนCองในฐานะเปNนองค<กรของประชาชน 
คือ องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ขอบคุณท=านนายก ขอบคุณฝ_ายบริหาร 
ขอบคุณกองช=าง ขอบคุณกองแผนฯ ขอบคุณแทนสภาแห=งนี้ดCวย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท=านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญ 
ท=านวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  
ตามท่ีผูCบริหารเสนอญัตติดังกล=าวนะครับ กระผมก็เห็นดCวยนะครับ แต=มีขCอ
สงสัยบางประการ อยากจะสอบถามฝ_ายบริหารผ=านท=านประธานไปนะครับ มา
ดูในวาระท่ี ๓ การขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ถCาพิจารณาโครงการแลCวนั้น ท้ังหมด
สามโครงการ โครงการดังกล=าวนั้น จะมีบางประการท่ีผมสงสัยอยู= จะสอบถาม
ท=านประธานผ=านไปยังฝ_ายผูCบริหารใหCชี้แจงหน=อยนะครับ ประการแรกครับ 
เหตุใดโครงการท้ังสามโครงการดังกล=าว ในการซ=อมสรCางนั้น ทําไมตCองเนCนใชC
เฉพาะยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต ทําไมไม=ใชCปูนซีเมนต< หรือยางมอตอย 
มันมีมาตรฐานของการลาดยางแต=ละอย=าง มันต=างกัน หรือ เหมือนกันอย=างไร 
ราคามันแตกต=างหรือความคงทนอย=างไร กระผมสงสัยเพียงแค=นี้ครับ ขอท=าน
ฝ_ายผูCบริหาร ช=วยชี้แจงหน=อยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท=านสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญท=าน 
มะรุสะดี ครับ 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา กระผมขอขอบคุณท=านประธานครับ ท่ีใหCโอกาสใหCผมไดCอภิปรายใน
วันนี้นะครับ ก็ในเรื่องของญัตติขออนุมัติจ=ายเงินสะสมขององค<การบริหารส=วน
จังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ก็มีเพ่ือนสมาชิกไดCอภิปราย
แลCวขCางตCนครับ ซ่ึงกระผมก็เห็นดCวยนะครับ โครงการท้ังหมดท่ีท=านนายก และ
คณะผูCบริหารไดCเสนอเขCาสู=สภาในวันนี้ ซ่ึงเปNนโครงการเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟVลท<ติกคอนกรีต ซ่ึงจริง ๆ แลCวผมอยากจะกราบเรียนเพ่ิมเติมว=า โครงการ
ถนนลาดยางท่ีทาง  อบจ.  ตCองรับผิดชอบนั้น   มันหลายสายนะครับ  ถCาดู   
ในโครงการจริง ๆ  ในวันนี้  ถือว=านCอยมากนะครับ   ถCาเปรียบเทียบกับจํานวน 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ถนนลาดยางท่ีทาง อบจ.รับผิดชอบ กระผมไดCมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนในหลาย
พ้ืนท่ีครับ ก็เห็นป̀ายเปNนถนนของ อบจ. ซ่ึงสภาพของถนนในส=วนใหญ=นะครับ 
เกือบเจ็ดสิบเปอร<เซ็นต<ของถนนนะครับ ส=วนใหญ=จะชํารุดหลาย ๆ พ้ืนท่ี บางที
เพ่ือน ๆ ท่ีเปNนผูCบริหารในพ้ืนท่ียังโทรมาถามผมว=า ท=านสามารถจะประสานกับ
ท=านนายกไดCไหมว=า ถนนสายนี้มันเสีย ผมบอกว=าจริง ๆ แลCว ท=านนายกท=านก็
ยินดีนะครับ แต=ว=าดCวยขCอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ตCองทยอยซ=อมในส=วน
ท่ีชํารุดเยอะ ๆ ก=อน ในส=วนท่ีเสนอมานั้น ผมไดCเขCาไปทุกท่ีแลCวนะครับอย=าง
ของตลิ่งชัน ยีราปVน-คอรากาเอ ถนนสายนี้พ่ีนCองประชาชนไดCรCองขอมานาน
แลCว แต=ผมก็เขCาใจนะครับว=า ดCวยขCอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ซ่ึงวันนี้ถCา
ชาวบCานทราบข=าวนี้คงดีใจมากนะครับ เพราะสภาพถนนใชCการไดCไม=เต็มท่ีนะ
ครับ สัญจรลําบากมาก ยิ่งเวลาหนCาฝน น้ําขังเปNนหลุมเปNนบ=อ สภาพถนน
เสียหายอย=างมากแลCวนะครับ ก็ตCองขอขอบคุณท=านนายกนะครับท่ีท=านใหC
ความสําคัญในเรื่องของถนน ซ่ึงจริง ๆ แลCว จําเปNนอย=างมาก เพราะว=าเสCนทาง
ท่ีท=านไดCเสนอวันนี้ ถือว=าเปNนเสCนทางท่ีพ่ีนCองประชาชนท่ีเปNนชาวไร=ชาวสวน ใน
การขนส=งสินคCาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือนนําเขCาสู=ตลาด ซ่ึงสามารถทําใหCลด
ค=าใชCจ=าย ทําใหCเพ่ิมมูลค=าของผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึนครับ ผมก็ตCองฝาก
ขอบคุณท=านนายกผ=านท=านประธานครับว=า โครงการนี้ก็ถือว=าเปNนโครงการท่ี
เหมาะสมท่ีสุด และก็มีความจําเปNนเร=งด=วนท่ีจะตCองแกCไข ครับขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับ ท=านเฉลิมพล ครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท=าน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.เมือง 
ดCวยความเคารพจะขออนุญาตท=านประธาน ในเวลาเล็กนCอย นะครับ บังเอิญว=า
ผมไดCดูเอกสารท่ีทางสภา ฝ_ายกองกิจการสภาฯ ส=งมาใหC ก็ไดCศึกษาดู สิ่งท่ี
กระผมท้ิงไวC ขอบคุณฝ_ายบริหารมีสองเหตุผล เหตุผลหนึ่งก็คือ เขาซ=อมสรCางนะ
ครับ เพราะการท่ีเขาซ=อมสรCาง เรามีความรูCสึกไดCเลยว=า งบประมาณท่ีใชC เหตุท่ี
ตCองซ=อมสรCางเพราะมันชํารุดบกพร=อง เม่ือสักครู=ผมฟVงจากคุณวรเกียรติ ขอ
อนุญาตท่ีเอ=ยนาม ก็เห็นพCอง เห็นพCองตอนท่ีว=า จริง ๆ เราน=าจะใชCยางพารา
หรือไม= ซ่ึงเราเคยใชC แต=นี่เปNนการซ=อมสรCาง ถCาเราจะใชCยางพาราเกรงไปว=า 
หนึ่งงบประมาณมันจะบานออก ประการท่ีสอง จะใชCเปNนซีเมนต<อย=างเดียว
หรือไม= เกรงไปว=างบประมาณมันจะขยายไป แต=ผมดูว=าโครงการท่ีขอมา เขา
สนองความจําเปNน เลยใชCคําว=าซ=อมสรCางไปก=อน โดยงบประมาณท่ีจํากัด 
เพราะฉะนั้น เหตุท่ีตCองขอเวลาท=านประธาน เพราะผมไม=ไดCขยายความว=าทําไม 
ทําไมตCองขอขอบคุณฝ_ายบริหาร เรามีเงินเพียงเล็กนCอย เอาเงินสะสมมาใชCไม=
มาก เพราะมีความจําเปNนท่ีจะซ=อมสรCางสิ่งท่ีผุพัง แต=ถCาเราจะมาทําถนนสาย
ใหม= อันนั้นละครับคงจะตCองใชCคําถามในเชิงคําตอบ จากท=านวรเกียรติท่ีห=วงใย 
เราอาจจะใชCวัสดุอย=างอ่ืนในภาคปกติก็ไดC แต=นี่ เรากําลังบูรณาการความ
เดือดรCอนตามงบประมาณท่ีจํากัด ขอบคุณท=านประธานผ=านไปยังฝ_ายบริหาร
อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท=านวรเกียรติ ยังขCองใจจะถามอีกไหมครับ ท=านเฉลิมพล ตอบใหC 
แลCวครับ เชิญท=านสมาชิกท=านใดท่ีจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหม 
ครับ เชิญท=านไฟซอล ครับ 

นายไฟซอล  ยูโซะ  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา  
ท=านประธานครับ ก=อนอ่ืนผมเห็นดCวยกับญัตติ ขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสมของ
องค<การบริหารส=วนจังหวัด ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในครั้งนี้ ท=าน
ประธานครับ ถนนสายยีราปVน-คอลอกาเอ ก็เปNนอีกสายหนึ่งท่ีไดCรับความ
เสียหายจากการใชCมาเปNนระยะเวลายาวนานครับ สมัยยุคของ รพช. ถนนเสCนนี้
ถCารวมก็ประมาณ ๓๐ กว=าปMครับ ประกอบดCวยปMท่ีผ=านมา หรือว=าปMนี้นะครับ ก็
มีฝนตกชุกตลอดท้ังปM ทําใหCถนนสายยีราปVน-คอลอกาเอ เกิดความเสียหาย 
และก็ชํารุด ถนนเปNนหลุมเปNนบ=อนะครับ ถนนเสCนนี้เดิมเปNนถนนของ รพช. 
จํานวนกิโลเมตร ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เริ่มต้ังแต=ยีราปVน-คอลอกาเอ 
คอลอกาเอ เปNนตําบลบาเจาะ ครับ ครั้งท่ีแลCวไดCมีการแกCไข แกCปVญหาของ
องค<การบริหารส=วนจังหวัดเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับท=านประธาน เพราะว=าถนนเสCน
นี้ จํานวนท้ังหมด ๑๘ กิโลเมตร ไดCรับการแกCไขจากปMท่ีแลCวก็ประมาณ ๕-๖ 
กิโลเมตร ดCวยความเขCาใจการจํากัดของงบประมาณ ในครั้งนี้ถนนยีราปVน-
คอลอกาเอ ก็อยู=ในญัตติของขออนุมัติใชCจ=ายเงินสะสม ประจําปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดCวย และมีอีกหลายเสCนครับ อย=างเช=น ถนนตําบลบาโร/ะ อําเภอ  
ยะหา ก็อยู=ในญัตติในครั้งนี้ดCวย และก็ตําบลตาเนาะแมเราะ บCานมาลา ของ
อําเภอเบตง ก็อยู=ในญัตติครั้งนี้ดCวย สุดทCายนี้ กระผมในฐานะท่ีเปNนตัวแทนของ
พ่ีนCองประชาชน ก็ตCองขอบคุณท=านนายก และก็คณะผูCบริหาร รวมถึง
ขCาราชการทุกท=านนะครับ ช=วยในการแกCปVญหาในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท=านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม=มีนะ 
ครับ ถCาไม=มี เชิญท=านนายก ครับ   

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ก=อนอ่ืนผมตCองขอขอบคุณท=าน
สมาชิก ท่ีไดCอภิปรายใหCเห็นถึงความจําเปNนของฝ_ายบริหาร ท่ีจะขอใชCจ=ายเงิน
สะสมขององค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซ่ึงท=านสมาชิกก็ไดCช=วยอภิปรายใหCการสนับสนุนเพ่ือใหCท=านสมาชิกเห็นว=า ถนน
ท่ีอยู=ในความรับผิดชอบขององค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลานั้น มีจํานวนหลาย
สอบเสCนทาง ก็คือมีประมาณ ๘๐ กว=าสาย รวมระยะทาง ก็ประมาณ ๔๐๐ 
กิโลเมตร ซ่ึงถนนเหล=านี้ เปNนถนนท่ีไดCรับการถ=ายโอนจากสํานักงานเร=งรัด
พัฒนาชนบท หรือ รพช.สมัยก=อน ไดCรับการถ=ายโอนจากโยธาธิการจังหวัด ซ่ึง
ถนนเหล=านี้ปกติแลCวในทุกปM รัฐบาลก็จะใหCเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงเราเรียกว=า
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือบํารุงรักษาซ=อมแซมถนนท่ีไดCรับการถ=ายโอนจาก
หน=วยงานต=าง ๆ ตามแผน ตาม พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ แต=
เนื่องดCวยสภาพถนนท่ีมีการใชCงานมานาน ขาดการดูแลในการบํารุงรักษาอย=าง
ต=อเนื่อง และบางถนนนั้น พ่ีนCองประชาชนใชCเปNนเสCนทางหลักในการคมนาคม 
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นายก อบจ.ยะลา ระหว=างตําบล กับตําบล หรือตําบลกับอําเภอ เพราะฉะนั้น ปริมาณถนน
ค=อนขCางท่ีจะมีรถหนาแน=น เนื่องจากถนนเหล=านี้ เปNนถนนท่ีอยู=ในพ้ืนท่ีท่ีเปNน
ถนนเชื่อมระหว=างตําบล แต=ในปVจจุบันนั้น เนื่องจากพ่ีนCองประชาชนมีรถมี
ยานพาหนะค=อนขCางทุกครัวเรือน เพราะฉะนั้น ปริมาณการใชCถนนมันก็มี
จํานวนมาก อีกอย=าง จังหวัดยะลาของเราเอง ก็เปNนจังหวัดท่ีมีการเกษตรกรรม 
มีการปลูกผลไมC ไม=ว=าจะเปNนทุเรียน ลองกอง มังคุด ถนนเหล=านี้ก็จะเปNน
เสCนทางหลักในการนําผลผลิตของเกษตรกรมายังตลาด การไดCรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เพ่ือมาบํารุงรักษาถนนท่ีทางองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน ไม=ว=าจะ
เปNน อบจ. ไม=ว=าจะเปNนเทศบาล ไม=ว=าจะเปNน อบต. ในการดูแลถนนในแต=ละปM
นั้น มันไม=เพียงพอกับความตCองการของพ่ีนCองประชาชน ท่ีจะใหCองค<กรปกครอง
ส=วนทCองถ่ินนั้น ไปปรับปรุงถนน เพ่ือใหCเกิดความสะดวก แลCวถนนท่ีองค<กร
ปกครองส=วนทCองถ่ินไดCดําเนินการไปปรับปรุงนั้น ถCาเราเปรียบเทียบถนนของ 
อบจ.กับถนนของทางหลวงชนบท กับถนนของแขวงการทางแลCว มันไม=สามารถ
ท่ีจะเปรียบเทียบไดCเลย เพราะมันมีความแตกต=างค=อนขCางมาก แตกต=างกันยังไง 
แตกต=างในแง=ว=า เราจะไปซ=อมถนนสักทีหนึ่ง สภาพมันไม=ไหวแลCวจริง ๆ พ่ีนCอง
ประชาชนจะข่ีมอเตอร<ไซค<หรือข่ีรถ ไม=รูCจะหลบไปทางไหน ทางซCายก็หลุม 
ทางขวาก็หลุม ตรงกลางก็หลุม เพราะฉะนั้น ถนนเหล=านี้แหละ ท่ี อบจ.จะไป
ซ=อมก=อนถนนสายอ่ืน ๆ แต=ถCามันยังสามารถหลบซCายไดC หรือสามารถหลบขวา
ไดC เราก็ชะลอ ๆ เพราะเรามีงบประมาณจํากัด แต=ถามว=าความตCองการของพ่ี
นCองประชาชนในพ้ืนท่ี เม่ือเขาเกิดการเปรียบเทียบว=า เอ/ะทําไมถนนถCาเปNนของ
ทางหลวงชนบท หรือเปNนแขวงการทาง แทบจะไม=มีหลุมใหCเห็น หรือสภาพยังดี
อยู=  เขาก็ไดCงบประมาณมาซ=อมแซมแลCว อันนี้ คือความแตกต=าง อันนี้ คือ
ความรูCสึกว=า อบจ.ละเลยความเดือดรCอนของพ่ีนCองประชาชนหรือปล=าว อบจ.
มัวไปทําอย=างอ่ืน มัวไปเอางบประมาณไปทําอย=างอ่ืนเลยไม=มาดูแลถนน อันนี้
เราตCองตอบคําถามพ่ีนCองประชาชน ท่ีถามเราอยู=ตลอดเวลา ผมอยากจะเรียน
ใหCเพ่ือนสมาชิกไดCทราบว=า ทําไมปM ๒๕๖๐ นี้ ผมจําเปNนท่ีจะตCองขออนุมัติสภา
ใชCจ=ายเงินสะสม เพ่ือมาซ=อมแซมถนน กรณีหนึ่งก็คือว=า ทุก ๆ ปMนั้น เราจะไดC
งบอุดหนุนจากกรมส=งเสริมฯ ซ่ึงเปNนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องของ
ถนนถ=ายโอน ปMหนึ่งเราก็ไดCประมาณ ๔๐-๕๐ ลCานบาท เราก็สามารถท่ีจะเอา
เงิน ๔๐ หรือ ๕๐ ลCานบาทนี้ มาซ=อมแซมถนนท่ีอยู=ในความดูแลของเรานั้น ไดC
ไม=ตํ่ากว=าหCาหกเสCนทาง แต=ปMงบประมาณ ๒๕๖๐ ปMนี้ เราไม=ไดCรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนจากกรมส=งเสริมฯ เหมือนทุกปMท่ีผ=านมา ทําใหCถนนท่ีเราเห็นว=าถึง
เวลาท่ีจะซ=อมแซมแลCว แลCวเราก็ส=งโครงการนี้ใหC กับกรมส=งเสริมฯ แลCว 
เพ่ือท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต=ไม=ไดCรับการจัดสรรมา ก็เปNนเหตุผลหนึ่ง
ว=า เม่ือถนนเรามีความจําเปNนจะตCองซ=อม แลCวพิจารณาแลCวเห็นว=าเรามีเงิน
สะสมท่ีสามารถใชCไดCประมาณ ๓๐ ลCาน ก็เลยมาขอสภา เพ่ือขออนุมัติ ๒๒ ลCาน 
ไปซ=อมถนน จํานวน ๓ สาย  ถนนแรกก็คือ คอลอกาเอ เข่ือนบางลาง ก็อย=างท่ี 
สจ.ในพ้ืนท่ีไดCอภิปรายแลCวว=า ถนนนี้มีความยาวประมาณ ๑๘ กิโลเมตร แลCว
ท=าน สจ.มะรุสะดี ซ่ึงไดCอภิปรายว=าเดินทางผ=านเสCนทางนี้อยู=บ=อย ๆ แลCวเห็นว=า 
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นายก อบจ.ยะลา มันชํารุดจริง ๆ จําเปNนท่ีจะตCองซ=อมเพ่ือใหCพ่ีนCองประชาชนมีความสะดวก แต=
ก=อนท่ีเราจะเอางบประมาณไปซ=อมนั้น เราก็เอาเครื่องจักรของเรานั้น ไป
แกCปVญหาเปNนการเฉพาะหนCาหลายครั้งแลCว แลCวส=วนหนึ่งทาง สจ.ไฟซอล ก็
บอกแลCวว=าเราก็เคยเอางบประมาณไปซ=อมแลCวหลายครั้ง แต=จํานวนความยาว
นั้น มันมีจํานวนหลายสิบกิโลเมตร เพราะฉะนั้น เราตCองใชCเวลาในการซ=อมกว=า
จะสิ้นสุดเสCนทาง กว=าจะใชCไดCจริง ๆ นั้น ก็คงตCองอีกหลายครั้ง เพราะครั้งหนึ่งก็
ไดCไม=เกิน ๒ กิโลเมตร ไม=เกิน ๓ กิโลเมตร ๑๘ กิโลเมตร ถามว=ามันทรุดโทรม
ท้ังหมดไหม ก็มีบางช=วงท่ีสามารถใชCไดC บางช=วงก็ไม=ไหวจริง ๆ ก็จะพยายามเอา
งบประมาณไปดําเนินการในส=วนท่ีเราเห็นว=าช=วงไหนท่ีไม=ไหว ๆ จริง ๆ เราก็ไป
ดําเนินการนะครับ ส=วนถนนอีกเสCนทางนั้น ก็อยู=ในอําเภอยะหา บาโร/ะ บCาน
เตียง ถนนในความดูแลของ อบจ.ท่ีอยู=ในตําบลบาโร/ะ ตําบลกาตอง นั้น มี
จํานวน ๒ เสCนทาง ซ่ึงท้ัง ๒ เสCนทางนั้น มันทรุดโทรมและก็เปNนถนนท่ีใชCงานมา
นาน แต=เนื่องจากว=าถนนท่ีมีสภาพแย=จริง ๆ นั้น ก็คือสายบCานเตียง – ตันหยง 
ซ่ึงเราก็ไดCไปใชCงบประมาณไปซ=อม จํานวน ๒ ครั้งแลCว แต=ก็ยังมีอีกช=วงหนึ่งท่ียัง
ไม=ดี ถนนเสCนนี้อีกช=วงหนึ่งท่ีเราเหลือไวCนั้น เราขอเงินอุดหนุนจากกรมส=งเสริมฯ 
แต=ปMนี้ไม=ไดCมา และก็พ่ีนCองประชาชนไดCประสานมา ไดCโทรศัพท<มา ทางผูCบริหาร
องค<กรปกครองส=วนทCองถ่ินในพ้ืนท่ี คือ นายกองค<การบริหารส=วนตําบล ก็ไดC
โทรศัพท<มาหาผม โทรศัพท<มาหา ผอ.กองช=าง ว=าพ่ีนCองประชาชนเดือดรCอนมาก 
เม่ือไม=นานก็เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต<ตกหลุม ซ่ึงเปNนถนนสายนี้ ทําใหC
ภรรยาเสียชีวิต ผอ.สมมาตร ก็โทรศัพท<ไปหาผมว=า ชาวบCานเขาโทรศัพท<มา 
เพราะฉะนั้น อยากจะแจCงใหCท=านนายกทราบ เปNนเบ้ืองตCน แต=ก็ไดCประสานช=าง
วุฒิ เขCาไปดูในพ้ืนท่ีว=า ตกหลุมตรงไหน หรือว=าเปNนคอสะพานตรงไหน ก็จะไดC
ช=วยกันไปซ=อมแซมใหCมันดี และก็ไปเยี่ยมเยียนผูCท่ีเดือดรCอน ซ่ึงชาวบCานท่ี
เสียชีวิตนั้น ก็เนื่องจากว=าไปหลบหลุมและก็ภรรยา ซ่ึงนั่งไม=ดีขCางหลังก็ตกลงไป 
เปNนเรื่องอุบัติเหตุ ผมกลับมาจากกรุงเทพฯ ก็ใหCท=านรองระเด=น เขCาไปเยี่ยม ซ่ึง
เขาก็ไม=ไดCติดใจนะครับ แต=ผมมีความรูCสึกว=าถCาเรามีงบประมาณสักนิดหนึ่ง เรา
ก็น=าท่ีจะไปซ=อมใหCมันดีข้ึน แลCวก็ไม=อยากใหCเหตุการณ<อย=างนี้เกิดข้ึนอีก ก็คิดว=า
ถนนนี้ก็จะทําใหC ถCาสภาอนุมัติ จํานวน ๗ ลCานนี้ ถนนเสCนทางนี้ก็จบ ก็หมายถึง
ว=าถนนก็อยู=ในสภาพท่ีใชCงานไดCไปอีกหลายปM ส=วนอีกโครงการหนึ่งนั้น เปNน
โครงการถนนบCานมาลา ตําบลยะรม อันนี้ ก็ทรุดโทรมมาตลอดเสCนทาง
เหมือนกัน และอีกอย=างหนึ่ง เปNนหนCาตาของ อบจ.ในโอกาสต=อไป เพราะว=า
ถนนนี้ ผมมีความต้ังใจว=าจะตCองทําใหCดี เพราะเปNนถนนท่ีเชื่อมสนามบินท่ีจะ
เกิดข้ึนใหม= เพราะฉะนั้น คนท่ีลงสนามบินไม=อยากจะเขCาเมืองเบตง อยากจะมา
บันนังสตา อยากจะมาเมืองยะลา ก็สามารถใชCเสCนทางนี้ไดC ไม=จําเปNนท่ีจะตCอง
เขCาไปในตัวเมือง เปNนเสCนทางลัด เพราะฉะนั้น ทุกหน=วยงานก็พยายามท่ีจะ
ปรับปรุง เพ่ือรองรับสนามบินเบตง แต=ถCาเรามัวแต=ว=าจะทําทีเดียว เราไม=มี
ศักยภาพ เพราะฉะนั้น เรามีเงินส=วนหนึ่งเราก็ไปทําก=อน ครั้งต=อไปถCาเรามีเราก็
ไปทําและก็พยายามท่ีจะทําถนนนี้ใหCมันดี เพ่ือภาพพจน<ของ อบจ.เราเอง ก็เปNน
ท่ีมาของการท่ีจะขอใชCเงินสะสมในครั้งนี้ ซ่ึงผมคิดว=าทุกท=านก็คงเห็นความ 
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นายก อบจ.ยะลา จําเปNนเช=นเดียวกับฝ_ายบริหารท่ีเห็นความจําเปNน และผมหม่ันใจว=าทุกท=านตCอง
เห็นความจําเปNนมากกว=าผม เพราะเปNนคนท่ีอยู=ในพ้ืนท่ี เปNนคนท่ีใชCเสCนทาง
เหมือน ๆ กับพ่ีนCองประชาชนท่ีใชCเสCนทาง เพราะฉะนั้น ความเดือดรCอนของพ่ี
นCองประชาชนท=านก็เดือดรCอนเช=นเดียวกัน คิดว=าท=านก็จะใหCความเห็นชอบ อีก
คําถามหนึ่งว=า ทําไมตCองใชCพาราแอสฟVลท<ติก อันนี้ก็ หนึ่ง ก็เปNนการส=งเสริม 
เปNนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะใหCหน=วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน นั้น มีการใชCยางพาราในประเทศใหCมากข้ึน เพ่ือจะใหCราคายางพารา
มันดีข้ึน อันนี้เปNนนโยบายของรัฐบาล และก็พาราท่ีเรามาใชCก็มีการผ=านการ
ทดลอง ผ=านการวิจัย แลCวก็สามารถท่ีจะมาทําถนนไดC อายุการใชCงานก็ดี ความ
ทนทาน    ทนต=อแรงเสียดทานมันก็ดี    แต=มันใชCเงินงบประมาณแพงกว=ายาง
มะตอยธรรมดา แต=ผมเห็นว=ามันคุCมค=าในการท่ีเราจะเปNนส=วนหนึ่งขององค<กร ท่ี
สนับสนุนรัฐบาล เพราะในการทําแผนในการดําเนินกิจกรรมต=าง ๆ นั้น เราตCอง
ดําเนินการใหCสอดคลCองกับนโยบายของรัฐบาล สอดคลCองนโยบายของจังหวัด 
เพราะฉะนั้น พ้ืนท่ีของเราเปNนพ้ืนท่ี ท่ี พ่ีนCองประชาชนมีอาชีพหลักก็คือ 
ยางพารา ถCาเราสามารถเปNนส=วนหนึ่งในการท่ีจะช=วยพ่ีนCองของเรานั้น ใหCยาง
มันดีข้ึน เราก็ควรท่ีจะดําเนินการ นี่คือเป̀าหมายของการใชCยางพาราหรือพารา
แอสฟVลท<ติก ถึงแมCว=าค=อนขCางท่ีจะมีการลงทุนท่ีสูงกว=ายางมะตอยธรรมดา แต=
คิดว=าในแง=อ่ืน ๆ ท่ีเปNนองค<ประกอบมันก็จะไดCประโยชน<อย=างคุCมค=านะครับ ก็
อยากจะฝากเพ่ือนท=านสมาชิกว=า ผมมีความจําเปNนจริง ๆ ท่ีจะตCองใชCจ=ายเงิน
สะสม ก็ขอความกรุณาท=านสมาชิกช=วยพิจารณาใหCความเห็นชอบดCวยครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท=านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
ไม=มีนะครับ ถCาไม=มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ เลขาฯ นับองค<ประชุมครับ 
จํานวน ๒๑ ท=าน ครบองค<ประชุมนะครับ สมาชิกท=านใดอนุมัติใหCจ=ายเงินสะสม
องค<การบริหารส=วนจังหวัด ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ 
โครงการ วงเงิน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ ๒๑ เสียง ครับ สมาชิก
ท=านใดไม=อนุ มั ติใหCจ=ายเ งินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัด ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือครับ ไม=มีนะครับ งดออกเสียงก็ไม=มีนะครับ   
 มติท่ีประชุม  อนุมัติใหCจ=ายเงินสะสมองค<การบริหารส=วนจังหวัด 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๒,๔๓๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๒๑ เสียง เปNนเอกฉันท<ครับ 
  ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจ�ายรายการใหม�  จํานวน ๔ 
โครงการ ในวงเงิน ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท เรียนเชิญท=านนายกเสนอญัตติ ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท=าน   
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปต้ังจ=าย
รายการใหม=  ดCวยองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา มีความจําเปNนตCองโอนเงิน 
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นายก อบจ.ยะลา  งบประมาณจากรายการงบประมาณเหลือจ=ายจากโครงการท่ีดําเนินการแลCว 
เสร็จหรือไม=มีความจําเปNนตCองใชCในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 
๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท นําไปต้ังจ=ายรายการใหม= หมวดค=าท่ีดินและสิ่งก=อสรCาง ใน
การปรับปรุงถนนท่ีชํารุดเสียหาย เปNนหลุมเปNนบ=อ ซ่ึงเกิดจากอุทกภัย ดินโคลน
ถล=มในพ้ืนท่ี และขาดการบํารุงรักษามาเปNนเวลานานเปNนการเร=งด=วน เพ่ือ
บําบัดความเดือดรCอนของประชาชนในพ้ืนท่ีในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๔ โครงการ รวมเปNนเงินท้ังสิ้น ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้  
  ๑. โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA 
AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๐๗ บCานนิบงบารู หมู=ท่ี ๗ ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมืองยะลา – บCานบูเก/ะจือฆา หมู=ท่ี ๕ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
งบประมาณ ๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอส
ฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) ผิวจราจรกวCาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๕๐ 
กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม=นCอยกว=า ๙,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ี
กําหนด) ต้ังจ=ายจากเงินรายไดC โดยโอนลดจากรายการค�าใช,จ�ายในการ
เลือกตั้ง   
  ๒. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) 
ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๑๔ บCานวังพญา – บCานซาเมาะ ตําบลท=าธง อําเภอรามัน 
งบประมาณ ๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<
ติกคอนกรีต (PARA AC) ผิวจราจรกวCาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑.๗๐๐ กิโลเมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม=นCอยกว=า ๑๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ัง
จ=ายจากเงินรายไดC โดยโอนลดจากรายการค�าใช,จ�ายในการเลือกตั้ง  
  ๓. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) 
ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๑๕ บCานบาลูกา-บCานอูเปbาะ ตําบลกาลูปVง  อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา งบประมาณ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) ผิวจราจรกวCาง ๘.๐๐ เมตร ยาว 
๒.๑๐๐ กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม=นCอยกว=า ๑๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ=ายจากเงินรายไดC โดยโอนลดจากรายการค�าใช,จ�ายในการ
เลือกตั้ง เป@นเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท และค�าใช,จ�ายโครงการแข�งขันกีฬา 
อบจ.คัพ ภาคใต, เป@นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) 
ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๑๗ บCานเนินงาม-บCานบือดอง ตําบลกอตอตือร/ะ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๙๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าเสริมผิว
ลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) ผิวจราจรกวCาง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑.๐๕๐ กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม=นCอยกว=า ๖,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตาม
แบบ อบจ.ท่ีกําหนด) ต้ังจ=ายจากเงินรายไดC โดยโอนลดจากรายการค�าใช,จ�าย
โครงการมหกรรมรวมพลังคนรักษ�รถ รักยะลา เป@นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และค�าใช,จ�ายโครงการแข�งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต, เป@นเงิน ๙๒๐,๐๐๐ 
บาท 
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นายก อบจ.ยะลา   อนึ่ง  ตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - รายการค�าใช,จ�ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว, ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  - รายการค�าใช,จ�ายโครงการมหกรรมรวมพลังคนรักษ�รถ รักยะลา 
ตั้งไว, ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  - รายการค�าใช,จ�ายโครงการแข�งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต, ตั้งไว, 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าดCวยวิธีการงบประมาณขององค<กร
ปกครองส=วนทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ขCอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ=ายในหมวดค=าครุภัณฑ< ท่ีดิน
และสิ่งก=อสรCาง ท่ีทําใหCลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ=าย
รายการใหม= ใหCเปNนอํานาจอนุมัติของสภาทCองถ่ิน 
  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหCเปNนไปตามระเบียบดังกล=าว จึงไดCเสนอญัตติ 
เพ่ือใหCสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ=าย ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต=อไป ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท=านสมาชิกอภิปรายครับ 
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติ  

ทุกท=าน กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอ
เมือง ขอบคุณท=านประธานนะครับ ท่ีสละเวลาใหCผมไดCพูดสักติดหนึ่งครับท=าน
ประธานครับ สืบเนื่องดCวยองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลามีความจําเปNนท่ีตCอง
โอนงบประมาณจากรายการงบประมาณรายจ=ายจากโครงการท่ีดําเนินการแลCว
เสร็จนะครับ หรือไม=มีความจําเปNนท่ีตCองใชCในปMงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามท่ีท=าน
นายก ไดCเสนอญัตติในวาระท่ี ๔ นะครับ เปNนจํานวนเงิน ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
ท=านประธานครับ จากการลงพ้ืนท่ีท้ัง ๔ โครงการครับ จากการศึกษาเอกสาร
ขCอมูลต=าง ๆ ภาพประกอบก็แลCวแต= ผมเห็นดCวยอย=างยิ่งนะครับ กับท=านนายก
และผูCบริหารท่ีเสนอญัตตินี้มานะครับ ท้ัง ๔ โครงการ กระผมในฐานะสมาชิก
สภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา เขต ๔ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยตรงใน
ส=วนของเขต ๔ เมืองยะลา ตามท่ีท=านนายกไดCเสนอญัตติดังกล=าว ในโครงการท่ี 
๑ ครับ ท=านประธาน  โครงการซ=อมสรCางผิวลาดยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต 
(PARA AC) ถนนสาย ยล.ถ.๑-๐๐๐๗ บCานนิบงบารู หมู=ท่ี ๗ ตําบลสะเตงนอก 
อําเภอเมืองยะลา – บCานบูเก/ะจือฆา หมู=ท่ี ๕ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา งบประมาณ ๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าซ=อมสรCางผิวลาด
ยางพาราแอสฟVลท<ติกคอนกรีต (PARA AC) ผิวจราจรกวCาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑.๕๕๐ กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม=นCอยกว=า ๙,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ครับท=าน
ประธานครับ สภาพปVญหาเสCนทางดังกล=าวตามท่ีผมไดCลงพ้ืนท่ี และไดCพบปะกับ
ท=านผูCนําชุมชนและชาวบCานก็ดี ถนนเสCนนี้เปNนถนนท่ีค=อนขCางขาดการบูรณะ
ซ=อมแซมเปNนเวลาอันพอสมควรเหมือนกันครับ สภาพดังกล=าวนั้น ค=อนขCางท่ีจะ
ทรุดโทรมเปNนหลุมเปNนบ=อ เปNนอุปสรรคต=อพ่ีนCองประชาชนในพ้ืนท่ีในการใชC
สอยดําเนินงานถนนดังกล=าว ในดCานการเกษตรก็ดี ในดCานการใชCชีวิตประจําวัน 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  ก็ดี ตามท่ีฝ_ายบริหารไดCเสนอญัตติดังกล=าว ผมจึงเห็นดCวย กับท้ัง ๔ โครงการ
ครับ ดCวยงบประมาณท่ีจํากัดขององค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา และตามท่ี
ท=านนายกไดCกล=าวข้ึนมาว=า ถนนท้ังหมด ๘๐ กว=าสาย และกว=า ๔๐๐ กิโลเมตร 
ท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ตCองรับผิดชอบนั้น มองดูแลCวค=อนขCางท่ีจะ
กวCางและก็หลายสายครับ แต=ท้ังนี้ท้ังนั้น ผมเชื่อและม่ันใจว=าท=านนายก และ
ฝ_ายบริหารไดCกลั่นกรองและพิจารณา เล็งเห็นถึงความสําคัญตามลําดับของพ่ี
นCองประชาชนในส=วนท่ีเดือดรCอนไดCเปNนอย=างดี และงบประมาณท่ีใชCผมเชื่อว=า
เปNนงบประมาณท่ีคุCมค=าและก็เกิดประโยชน<ใหCกับพ่ีนCองประชาชนโดยตรงครับ 
โดยเฉพาะท่ีผ=านมาในช=วงฤดูฝน หรือปMท่ีผ=านมา ยิ่งทําใหCถนนดังกล=าวและท้ัง 
๔ โครงการนั้น ชํารุดทรุดโทรมลงไปมากครับท=านประธานครับ อีกประการหนึ่ง
ครับ ผมเห็นดCวยกับท=านผูCบริหารครับ โดยท=านนายกมุขตาร<  มะทา ท่ีไดC
เล็งเห็นถึงการใชCยางพาราในการซ=อมและก=อสรCางท้ัง ๔ โครงการดังกล=าวครับ 
คืออย=างนCอยท่ีท=านนายกไดCเสนอว=า เราไดCตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือการช=วยเหลือพ่ีนCองเกษตรกรของคนในสามจังหวัดหรือ ๑๔ 
จังหวัดภาคใตC ท่ีส=วนมากปลูกยางพารา ในดCานการเกษตรมากเปNนอันดับตCน ๆ 
นะครับ ท=านประธานครับ สุดทCาย ในฐานะสมาชิกสภาองค<การบริหารส=วน
จังหวัดยะลา และสมาชิกสภาเขต ๔ ท่ีกระผมไดCรับผิดชอบโดยตรง ตCอง
ขอขอบคุณท=านนายก ฝ_ายบริหาร ขCาราชการ บุคลากร และโดยเฉพาะสมาชิก
สภาผูCทรงเกียรติ ณ หCองประชุมท่ีนี้ ท่ีช=วยกันกลั่นกรองและก็เสนออนุมัติ
งบประมาณต=าง ๆ ท่ีไดCใหCเกิดประโยชน<สูงสุดใหCกับพ่ีนCองประชาชนในจังหวัด
ยะลา ขอขอบคุณครับท=านประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีท=านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม=มีนะ 
ครับ  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมอยากชี้แจงเพ่ิมเติมสัก
เล็กนCอยในเรื่องของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปต้ังจ=ายรายการใหม= ดCวยระเบียบของการจ=าย
ขาดเงินสะสมขององค<การบริหารส=วนจังหวัดนั้น ผูCบริหารจําเปNนท่ีจะตCองมา
ดําเนินการในเรื่องของงบประมาณเหลือจ=ายเสียก=อนว=า ถCาเรามีความจําเปNนท่ี
จะตCองใชCงบประมาณ ก็มาดูว=าในปMงบประมาณท่ีเราดําเนินการนั้น มีโครงการ
ใดบCางท่ีเห็นว=าไม=มีความจําเปNน แลCวโครงการใดบCางท่ีดําเนินการไปแลCวยังมีเงิน
เหลือ ก็ใหCใชCเงินนั้นไดCโดยไม=ตCองไป ถCาเพียงพอก็ไม=จําเปNนท่ีจะตCองไปใชC
จ=ายเงินสะสม เราก็จําเปNนท่ีจะตCองมาดูว=าในปMงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น เรามีเงิน
อะไรบCางท่ีเราเห็นว=าไม=ดําเนินการ หรือไม=มีความจําเปNนตCองดําเนินการ ซ่ึงก็มี
อยู= ๓ รายการดCวยกัน ก็คือ ค=าใชCจ=ายเลือกต้ัง ซ่ึงสภาไดCอนุมัติไวC ๓๐ ลCาน แต=
เม่ือปM ๒๕๖๐ ไม=มีการเลือกต้ัง เงินนี้ก็ไม=มีความจําเปNนท่ีจะตCองใชC อันท่ีสอง 
รายการใชCจ=ายโครงการมหกรรมรวมพลังคนรักษ<รถรักยะลา ต้ังไวC ๒ ลCาน อันนี้
ท=านสมาชิกอาจจะไม=ทราบว=า เอ/ะทําไมเงินนี้เปNนเงิน ๒ ลCานบาท และก็เปNน
โครงการท่ีเราดําเนินการทุกปM เพ่ือประชาสัมพันธ<ใหCพ่ีนCองประชาชนไดCทราบว=า 
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นายก อบจ.ยะลา การใชCป`ายยะลา เบตง นั้น มันเปNนรายไดCขององค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน และก็
สามารถนําเงินเหล=านั้นมาพัฒนา หรือมาแกCปVญหาของทCองถ่ินไดCแลCวทําไมไม=
ดําเนินการ หรือทําไมมันไม=มีความจําเปNนท่ีจะตCองดําเนินการ อันนี้ก็อยากจะ
เรียนว=า เนื่องจากขCอทCวงติงของ สตง.ใหCเราชะลอหรือระงับไม=ใหCจัดโครงการนี้ 
เพราะฉะนั้น เราก็เห็นว=าเม่ือ สตง.ทCวงติงมาแลCว เราเห็นว=าถCาไม=ดําเนินการไปก็
ไม=ไดCเกิดความเดือดรCอนกับพ่ีนCองประชาชน จนไม=สามารถท่ีจะชะลอไดC เราเห็น
ว=าสามารถชะลอไดC หรือสามารถท่ีจะมาต้ังงบประมาณและก็ไปเขียนคําชี้แจง 
เขียนโครงการใหม= และก็อาจจะดําเนินการในปMต=อไปนะครับ ก็เห็นว=าปMนี้ไม=
ดําเนินการก็เห็นว=ามีเงินอยู= ๒ ลCาน ก็น=าจะนํามาใชCประโยชน<ในสิ่งท่ีเราเห็นว=ามี
ประโยชน<มากกว=า อันท่ีสาม ก็เปNนการแข=งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใตC ต้ังไวCหนึ่ง
ลCานหกแสนบาท อันนี้ท=านสมาชิกส=วนใหญ=คงจะทราบ ว=าทาง สตง.ใหCชะลอ
โครงการนี้ไปก=อน เพราะฉะนั้น งบประมาณท่ีเราต้ังไวCตรงนี้ ก็เห็นว=าไม=มีความ
จําเปNนท่ีจะตCองใชC มาดูท้ัง ๓ รายการแลCว ก็มีเงินท่ีสามารถดําเนินการ เพ่ือไป
ดําเนินการในเรื่องของโครงการท่ีจะแกCไขปVญหาความเดือดรCอนของพ่ีนCอง
ประชาชน ในเรื่องของการเดินทาง ก็คือ ในเรื่องของไปซ=อมสรCางถนน มีจํานวน 
๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท แต=ว=าเงิน ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท นั้น มันไม=เพียงพอเราไดC
พิจารณาแลCวว=าเราจําเปNนท่ีจะซ=อมถนนท้ังหมด ๖ เสCนทาง เงิน ๒๒ ลCาน ก็ยัง
ขาดอยู=อีกประมาณ ๒๒ ลCานกว=าบาท ก็เปNนท่ีมาของการขออนุมัติใชCเงินสะสม 
เพราะฉะนั้น ท้ังสองเงินเหลือจ=ายหรือเงินท่ีไม=มีความจําเปNนกับเงินสะสมนั้น 
ผูCบริหารมาเสนอสภาเพ่ือขออนุมัตินั้น เปNนเงินเพ่ือท่ีจะใชCจ=ายในโครงการดูแล
บํารุงรักษาเรื่องถนนท้ังสองส=วน ก็คิดว=าท=านสมาชิกคงจะเห็นความสําคัญหรือ
ความจําเปNนของฝ_ายบริหารท่ีจะนําเงินท่ีมีอยู=นี้ ไปแกCปVญหาความเดือดรCอนของ
ถนนหนทางตามท่ีผมไดCกล=าวแลCว ในลําดับแรกครับ ก็อยากใหCท=านสมาชิกใหC
ความเห็นชอบอนุมัติในเรื่องของโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ดCวย ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ท=านนายก ไดCชี้แจงรายละเอียดพอสมควรแลCวนะครับ ทุกท=านคงไม=มี
ท=านใดอภิปรายต=อนะครับ มีท=านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ ไม=มีนะครับ ถCาไม=มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ ท=านเลขาฯ นับองค<
ประชุมครับ องค<ประชุม จํานวน ๒๐ ท=าน ครับ  ครบองค<ประชุมนะครับ  ผม
จะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท=านใดอนุมัติใหCโอนเงินงบประมาณรายจ=าย 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปต้ังจ=ายรายการใหม=  จํานวน ๔ 
โครงการ วงเงิน ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง  
สมาชิกท=านไม=ใดอนุมัติใหCโอนเงินงบประมาณรายจ=าย ประจําปMงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปต้ังจ=ายรายการใหม=   จํานวน ๔ โครงการ วงเ งิน 
๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ ไม=มีนะครับ งดออกเสียงไม=มีนะครับ  
 มติ ท่ีประชุม อนุ มั ติ ใหC โอนเ งินงบประมาณรายจ= าย ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปต้ังจ=ายรายการใหม=  จํานวน ๔ โครงการ 
วงเงิน ๒๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๐ เสียง   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ ขออนุมัติแก,ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค�าท่ีดินและ
ส่ิงก�อสร,าง  รายการค=าก=อสรCางผนังกันดิน คสล.  บCาน กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบล  
ตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เรียนเชิญท=านนายก เสนอญัตติครับ  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุก 
ท=าน กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมขออนุญาตท=าน
ประธานสภา ในระเบียบวาระท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๗ ผมขอ
อนุญาตท=านประธานสภา ใหCท=านรองนายก ท=าน ดร.ระเด=น  สะมะแอ เปNนผูC
เสนอญัตติครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับอนุญาตครับ เชิญครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
(นายระเด=น  สะมะแอ)  กระผมนายระเด=น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดCรับมอบหมายจากท=าน

นายก อบจ.ยะลา เพ่ือเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ=าย ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค=าท่ีดินและ
สิ่ งก=อสรCาง  ตามท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาไดCตราขCอบัญญัติ
งบประมาณรายจ=าย ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชCเม่ือวันท่ี 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใชCเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไดCต้ัง
งบประมาณไวCในกองช=าง หมวดค=าท่ีดินและสิ่งก=อสรCาง รายการค=าก=อสรCางผนัง
กันดิน คสล.บCาน กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา งบประมาณต้ังไวC ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ=ายเปNนค=าก=อสรCางกําแพงกัน
ดิน คสล.ขนาดกวCาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) นั้น 
 เนื่องจากไดCดําเนินการประมาณการราคาโครงการดังกล=าว ปรากฏว=า 
มีความคลาดเคลื่อนในส=วนลักษณะและขนาดความยาวของโครงการ จึงมีความ
จําเปNนตCองขอแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ จากเดิมค=าก=อสรCางผนังกันดิน คสล.
บCาน กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือจ=าย
เปNนค=าก=อสรCางกําแพงกันดิน คสล. ขนาดกวCาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร เปNนค=าก=อสรCางผนังกันดิน ชนิด Gabion บCาน กม.๗ หมู=ท่ี 
๔ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือจ=ายเปNนค=าก=อสรCางผนัง
กันดิน ชนิด Gabion ขนาดกวCาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) สําหรับวงเงินงบประมาณคงเดิม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าดCวยวิธีการงบประมาณขององค<กร
ปกครองส=วนทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  
 ขCอ ๒๙  การแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=ายในหมวด
ค=าครุภัณฑ< ท่ีดินและสิ่งก=อสรCาง ท่ีทําใหCลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก=อสรCาง ใหCเปNนอํานาจอนุมัติของสภาทCองถ่ิน  
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหCเปNนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล=าว จึงไดCเสนอ
ญัตติ เพ่ือใหCสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา พิจารณาอนุมัติแกCไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกล=าวต=อไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับท=านสมาชิกท=านใดจะอภิปรายครับ ไม=มีนะครับ เชิญท=าน 
นายก ครับ  

นายก อบจ.ยะลา            เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
กระผมนายมุขตาร<   มะทา นายก อบจ.ยะลา ผมขอชี้แจงเ พ่ิมเติมว=า
งบประมาณแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค=าท่ีดิน และสิ่งก=อสรCาง อันนี้เปNนงบประมาณท่ี
มีอยู=ในขCอบัญญัติรายจ=าย ปMงบประมาณ ๒๕๖๐ แต=ท่ีมาขอสภานั้น เนื่องจากมี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องของขนาดและก็ความยาวของโครงการ ในขCอบัญญัติ
เขียนว=า ค=าก=อสรCางผนังกันดิน คสล.บCาน กม.๗ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ขอ
เปลี่ยนแปลงใหCตรงกับแบบ ก็คือ ใหCเปNน Gabion ไม=ใช=เปNน คสล. พอเปNน 
Gabion แลCว ความยาวก็ไม=ถูกตCอง จาก ๕๐.๐๐ เมตร ก็เปNน ๑๐๐.๐๐ เมตร 
แต=งบประมาณคงเดิม ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ก็คือ จาก คสล. เปNน Gabion 
จากความยาว ๕๐.๐๐ เมตร เปNน ๑๐๐.๐๐ เมตร นะครับ งบประมาณคงเดิม 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ไม=มีนะครับ ถCาไม=มี ผมจะ
ขอมติท่ีประชุมครับ ท=านเลขาฯ นับองค<ประชุมครับ จํานวน ๑๗ ท=าน ครบองค<
ประชุมครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท=านใดอนุมัติใหCแกCไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค=าท่ีดิน 
และสิ่งก=อสรCาง  รายการค=าก=อสรCางผนังกันดิน คสล.กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบล     
ตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โปรดยกมือครับ ๒๐ เสียงครับ 
สมาชิกท=านใดไม=อนุมัติใหCแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค=าท่ีดิน และสิ่งก=อสรCาง รายการค=า
ก=อสรCางผนังกันดิน คสล.กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา โปรดยกมือครับ ไม=มีนะครับ งดออกเสียงไม=มีครับ  
 มติท่ีประชุม  อนุมัติใหCแกCไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ=าย 
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดค=าท่ีดิน และสิ่งก=อสรCาง รายการค=า
ก=อสรCางผนังกันดิน คสล.กม.๗ หมู=ท่ี ๔ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา จํานวน ๒๐ เสียงครับ เปNนเอกฉันท<ครับ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนห,องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ให,สํานักส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา เชิญท�านรองนายก เสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 
(นายระเด=น  สะมะแอ)  กระผม  นายระเด=น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา   ไดCรับมอบหมายจาก

ท=านนายก อบจ.ยะลา  เพ่ือแถลงเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบ    
โอนหCองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตามท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัด
ยะลา ไดCก=อสรCางหCองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัดยะลา 
ปMงบประมาณ ๒๕๕๓ วงเงิน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ณ สํานักงานส=งเสริมการ 
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค< 
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รองนายก อบจ.ยะลา เพ่ือสนองตามแนวพระราชดําริ และร=วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕๕ พรรษา 
รวมท้ังสนองนโยบายส=งเสริมการอ=านเปNนวาระแห=งชาติและทศวรรษการอ=าน
ของประเทศไทย รวมท้ังเปNนศูนย<ส=งเสริมการเรียนรูC ศูนย<กลางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูC และเพ่ือเปNนการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู=ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย ไดCมีแหล=งการศึกษาคCนควCาหาความรูCอย=างท่ัวถึง นั้น 
  สํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดยะลา แจCงว=าตามท่ีองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ไดCก=อสรCางหCองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ สํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา เพ่ือการบริหารจัดการหCองสมุดฯ เกิด
ประโยชน<สูงสุดแก=ประชาชนโดยส=วนรวมยิ่งข้ึน อีกท้ังสามารถเสนอคําขอต้ัง
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปNนตCนสังกัดโดยตรง จึงขอใหCองค<การ
บริหารส=วนจังหวัดยะลาพิจารณาโอนหCองสมุดฯ ใหCสํานักงานส=งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา 
  องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ไดCพิจารณาเห็นว=าเพ่ือประโยชน<ของ
ประชาชนโดยรวมในการไดCรับโอกาสทางดCานการศึกษาอย=างเปNนระบบ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับเพ่ือลดภาระค=าใชCจ=ายในดCานการบํารุงรักษา
และการบริหารจัดการ อีกท้ังสํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา สามารถเสนอคําขอต้ังงบประมาณจากตCน
สังกัด และสามารถบริหารจัดการหCองสมุดฯ เปNนเอกภาพจึงสมควรโอน
หCองสมุดใหCสํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดยะลา 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าดCวยการพัสดุของหน=วยการบริหาร
ราชการส=วนทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกCไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ขCอ ๑๕๐  หลังจากการตรวจสอบแลCว พัสดุใดหมดความจําเปNนหรือ
หากใชCราชการต=อไปจะสิ้นเปลืองค=าใชCจ=ายมาก ใหCเจCาหนCาท่ีพัสดุเสนอรายงาน
ต=อหัวหนCาฝ_ายบริหารของหน=วยการบริหารราชการส=วนทCองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่ง
ใหCดําเนินการตามวิธีการอย=างหนึ่งอย=างใด ดังต=อไปนี้ 
               (๓) โอน ใหCโอนแก=ส=วนราชการ หน=วยการบริหารราชการ
ส=วนทCองถ่ินอ่ืน หน=วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหCมีฐานะเปNนราชการบริหาร
ส=วนทCองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค<การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห=งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหCมีหลักฐานการส=งมอบไวCต=อกันดCวย 
  ขCอ ๑๕๕  การใหCบุคคลใดใชCประโยชน<หรือไดCรับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับ
พัสดุประเภทท่ีดินหรือสิ่งก=อสรCางของหน=วยการบริหารราชการส=วนทCองถ่ิน ตCอง
ไดCรับความเห็นชอบจากสภาหน=วยการบริหารราชการส=วนทCองถ่ินนั้น 
  ดังนั้น  เพ่ือใหCการปฏิบัติเปNนไปตามระเบียบกฎหมายดังกล=าว จึงไดC
เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนหCองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
จังหวัดยะลา ใหCสํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลาต=อไป  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท=านสมาชกอภิปรายหรือสอบถามครับ เชิญครับ ไม=มีนะครับ  
ถCาไม=ไม= ผมขอมติท่ีประชุมครับ เชิญท=านเลขาฯ นับองค<ประชุมครับ  จํานวน 
๑๙ ท=าน  ครบองค<ประชุมครับ สมาชิกท=านใดเห็นชอบใหCโอนหCองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ใหCกับสํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา โปรดยกมือครับ ๑๙ เสียง  สมาชิกท=านใด
ไม=เห็นชอบใหCโอนหCองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ใหCกับสํานักงาน
ส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา โปรดยก
มือครับ ไม=มีนะครับ  งดออกเสียง ไม=มีนะครับ   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหCโอนหCองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี"  
ใหCกับสํานักงานส=งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ยะลา จํานวน ๑๙ เสียง  เปNนเอกฉันท<   

ระเบียบวาระท่ี  ๗  การเสนอช่ือผู,แทนองค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน
เข,ารับการเลือกเป@นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนลําพะยา
ประชานุเคราะห�  เชิญท=านรองนายก เสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุก 
(นายระเด=น  สะมะแอ)  ท=าน กระผมนายระเด=น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดCรับมอบหมาย 

จากท=านนายก อบจ.ยะลา  เพ่ือแถลงเสนอญัตติ เรื่อง การเสนอชื่อผูCแทน
องค<กรปกครองส=วนทCองถ่ินเขCารับการเลือกเปNนกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห< ดCวยโรงเรียนลําพะยาประชานุ
เคราะห< ไดCประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห< จํานวน ๙ คน วาระการดํารง
ตําแหน=ง ๔ ปM ประกอบดCวย 
 ๑. ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูCทรงคุณวุฒิ) 
 ๒. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนผูCปกครอง  จํานวน ๑ คน 
 ๓. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนครู  จํานวน ๑ คน 
 ๔. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนองค<กรชุมชน  จํานวน ๑ คน 
 ๕. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน         
จํานวน ๑ คน 
 ๖. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนศิษย<เก=า  จํานวน ๑ คน 
 ๗. กรรมการท่ีเปNนผูCแทนพระภิกษุสงฆ<และหรือผูCแทนองค<กรศาสนา 
ในพ้ืนท่ี  จํานวน ๑ รูป/คน  

 ๘. กรรมการผูCทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑ คน 
 ๙. ผูCอํานวยการสถานศึกษา เปNนกรรมการและเลขานุการ 

    มีหน,าท่ี 
     ๑. กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
     ๒. ใหCความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปMของสถานศึกษา 
     ๓. ใหCความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหCสอดคลCองกับ 

ความตCองการของทCองถ่ิน 
 ๔. กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 



~ 21 ~ 
 

รองนายก อบจ.ยะลา   ๕. ส=งเสริมสนับสนุนใหCเด็กทุกคนในเขตบริการไดCรับการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานอย=างท่ัวถึง มีคุณภาพและไดCมาตรฐาน  
 ๖. ส=งเสริมใหCมีการพิทักษ<สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดCอยโอกาส  
และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหCไดCรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 ๗. เสนอแนวทางและมีส=วนร=วมในการบริหารจัดการดCานวิชาการ  
ดCานงบประมาณ ดCานการบริหารงานบุคคล และดCานการ  บริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษา 

๘. ส=งเสริมใหCมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอก และภูมิปVญญาทCองถ่ิน เพ่ือเสริมสรCางพัฒนาการของนักเรียนทุกดCาน 
รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทCองถ่ินและของชาติ 
 ๙. เสริมสรCางความสัมพันธ<ระหว=างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน 
ประสานงานกับองค<กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหCสถานศึกษาเปNนแหล=ง
วิทยากรของชุมชนและมีส=วนในการพัฒนาชุมชนและทCองถ่ิน 

                                                  ๑๐. ใหCความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปMของ 
                             สถานศึกษาก=อนเสนอต=อสาธารณชน             
                                       ๑๑. ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดCรับมอบหมายจากหน=วยงานตCนสังกัดของ 
       สถานศึกษา 

    กําหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว=างวันท่ี ๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ใน 
เวลาราชการ  ณ  โรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห< 
 เนื่องจากกรรมการท่ีเปNนผูCแทนองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน จํานวน ๑ 
คน แนวทางการสรรหาและการเลือก กําหนดใหCประธานสภาองค<การบริหาร
ส=วนจังหวัดยะลา เสนอชื่อผูCท่ีผ=านการพิจารณาของสภาองค<การบริหารส=วน
จังหวัดยะลาเปNนกรรมการ ตามแบบเสนอชื่อท่ีสถานศึกษากําหนด เสนอไปยัง
ผูCอํานวยการสถานศึกษา 
 ดังนั้น  เพ่ือใหCการดําเนินการสรรหาเปNนไปตามแนวทางการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอใหCสภา
องค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา พิจารณาดําเนินการต=อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญเสนอชื่อครับ เชิญท=านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท=าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา ผมขอเสนอชื่อท=านอุสมาน  หะยีมะเร/ะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 
เขต ๗ อําเภอเมือง เปNนผูCแทนองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน ครับ ขอผูCรับรอง
ดCวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูCรับรองถูกตCอง  ท=านอุสมาน ยินยอมไหมครับ 
นายอุสมาน  หะยีมะเรWะ   ยินยอมครับ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท=านใดจะเสนอเปNนอย=างอ่ืนอีกไหมครับ ไม=มีนะครับ 
     มติท่ีประชุม  เลือกนายอุสมาน หะยีมะเร/ะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

 เขต ๗ อําเภอเมือง เปNนผูCแทนองค<กรปกครองส=วนทCองถ่ิน  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี  ๘  ญัตติ เรื่อง อ่ืน ๆ  มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท=าน
นายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท=านประธานสภาท่ีเคารพ ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติ ทุกท=าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ผมขอใชCเวลาสั้น ๆ ครับ คงไม=
รบกวนเวลาสมาชิกในการท่ีจะทานขCาวนะครับ สําหรับในช=วงเดือนรอมฎอนปM
นี้ครับ ทางองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ก็ไดCดําเนินกิจกรรมหลาย ๆ 
กิจกรรมดCวยกัน เช=น ก=อนเริ่มตCนเดือนรอมฎอน ก็ไดCประชุมผูCนําศาสนา และ
มอบอินทผาลัม ใหC กับผูC นํ าศาสนา โดยร= วม บู รณาการ กับสํ านั กงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โครงการท่ีสอง ไดCจัดอํานวยความสะดวก
ใหCกับพ่ีนCองประชาชนในการดูดวงจันทร< ท่ีเขาบาเร/ะ ศาลาดูดวงจันทร< อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา เพ่ือกําหนดวันท่ี ๑ ของเดือนรอมฎอนนะครับ โครงการท่ี
สาม มีการอบรมในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และการเอียะติกาฟ ในช=วง ๑๐ 
วันสุดทCายของเดือนรอมฎอน ท่ีมัสยิดคอกชCาง และมัสยิดบCานบาโงซิแน 
โครงการสุดทCาย ของช=วงเดือนรอมฎอน ก็คือ การดูดวงจันทร< เพ่ือกําหนดวัน
รายออิดิลฟRตรี หรือวันสิ้นสุดของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับ อีกอย=าง
หนึ่งก็คือ ทางองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ไดCร=วมกับเทศบาลนครยะลา 
ร=วมกับองค<กรภาคประชาชนในจังหวัดยะลา จัดละหมาดอิดิลฟRตรี ณ ศูนย<
เยาวชน เทศบาลนครยะลา ท=านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติครับ ในช=วงเดือน
รอมฎอนปMนี้ ผมตCองขอขอบคุณทางสมาชิกสภาท่ีไดCร=วมกันปฏิบัติศาสนกิจและ
ร=วมละหมาดตะรอเวียะห< และก็ร=วมละศีลอดกับพ่ีนCองประชาชนในพ้ืนท่ี อีก
อย=างหนึ่งท=านสมาชิกก็ไดCไปเยี่ยมเยียนพ่ีนCองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของท=าน ไป
มอบอินทผาลัม ไปมอบปฏิทิน ตารางกําหนดการละศีลอด และหลาย ๆ ท=าน 
ก็ยังใหCความดูแลไปมอบสิ่งของใหCกับผูCดCอยโอกาส ผูCยากจน ตลอดจนเด็ก
กําพรCา ท่ีอยู=ในพ้ืนท่ี ผมขออนุญาตท่ีจะใชCช=วงเวลานี้ ขอขอบคุณท=านสมาชิก
สภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลาทุกท=าน ท่ีไดCเห็นความสําคัญของเดือน
รอมฎอน   สุดทCายเนื่องในวันฮารีรายออิดิลฟRตรี ท่ีจะถึงอีกไม=ก่ีวันขCางหนCา  
ผมในนามผูCบริหาร ขCาราชการ ขององค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลา ก็ขอดูอาร<
ต=อเอกองค<อัลเลาะห< ซุบฮานะฮูว=าตะอาลา  ใหCทุกท=านมีความสุขในวันฮารี   
รายออิดิลฟRตรี และหากสิ่งใดท่ีท=านเห็นว=าฝ_ายบริหารและก็ฝ_ายขCาราชการ 
ปฏิบัติในสิ่งท่ีไม=ถูกไม=ตCองหรืออาจจะมีขCอผิดพลาดใหCท=านรูCสึกไม=สบายใจ ผมก็
ถือโอกาสนี้ขออภัย และขอมาอัฟ ซอเฮดัล บาติน  ก็ขอขอบคุณท=านสมาชิกอีก
ครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ในนามของฝ_ายนิติบัญญัติครับ  ในเดือนอิดิลฟRตรี และตCอนรับวัน 
ฮารีรายอ อิดิลฟMตรี ในนามตัวแทนของฝ_ายนิติบัญญัติ ก็ตCองขอบคุณท้ัง
เจCาหนCาท่ี โดยเฉพาะอย=างยิ่งผูCบริหาร ตลอดระยะเวลาท่ีเราอยู=ร=วมกัน 
อาจจะมีคําอะไรท่ีผิดพลาดประการใด ทางสภาทางฝ_ายนิติบัญญัติ ท้ังสมาชิก
สภา ก็ตCองขออภัยทุกท=าน ขอมาอัฟ ในวันท่ีประเสริฐแห=งนี้นะครับ ขออวย
พรใหCทุกท=านไม=ว=าจะเปNนขCาราชการ หัวหนCาส=วนต=าง ๆ โดยเฉพาะผูCบริหาร 
และอ่ืน ๆ และนCอง ๆ ท่ีใหCเกียรติมาวันนี้ ขอใหCมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ทําประโยชน<ใหCประเทศชาติและวงศ<ตระกูลในอนาคต ใหCบCานเมืองมีแต=
ความสุข ความเจริญกCาวหนCาในครอบครัว ตลอดจนบCานเมืองนะครับ ในฝ_าย
สภาก็ตCองขอบคุณ และขอมาอัฟในสิ่งท่ีผิดพลาดทุกประการนะครับ ขอปRดการ
ประชุมสภาสําหรับวันนี้ เท=านี้นะครับ  
     

เลิกประชุม   เวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 

     (นายธาดา   แก,วชูด) 
       บันทึกการประชุม         

 
 

                           (นางมณฑา  สมมาตย�) 
เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา 
 

 
 

(ลงช่ือ)                                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายมะรอซิ  รอยิง) 
      
 (ลงช่ือ)                                กรรมการ  (ลงช่ือ)                                  กรรมการ 
            (นายมะดารี  ยะยือริ)        (นายซอมะ  มะเซ็ง) 
 
 (ลงช่ือ)                                กรรมการ          (ลงช่ือ)                                  กรรมการ 
          (นายอุสมาน  หะยีมะเรWะ)           (นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล) 
   
 (ลงช่ือ)                                กรรมการ          (ลงช่ือ)                          กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ)            (นายไฟซอล  ยูโซะ) 

 

สภาองค<การบริหารส=วนจังหวัดยะลามีมติรับรอง ในคราวประชุมสภาองค<การบริหารส=วนจังหวัด  
ยะลา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปM ๒๕60 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

 
                   (นายมะหะมะ  วาแมดีซา) 
                                                  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดยะลา  
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